

**LỜI KÊU GỌI**  
**CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG**  
**MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VỀ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ**  
**ĐỒNG BÀO KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 GÂY RA**

*Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2024*

**Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống ở Việt Nam**

Trong những ngày vừa qua, cơn bão số 3 (còn gọi là siêu bão Yagi) với cường độ rất mạnh đã tràn vào các tỉnh Miền Bắc nước ta. Mặc dù lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã chỉ đạo quyết liệt, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng, nhất là quân đội, công an cùng với nhân dân đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng chống bão. Tuy nhiên với sức gió siêu mạnh, cơn bão đã gây ra sức tàn phá rất lớn. Đến nay, thống kê chưa đầy đủ đã có trên 105 người chết và mất tích; 752 người bị thương; hơn 10.000 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái, hư hỏng nặng; gần 150.000 ha lúa, hoa màu bị ngập và dập nát, trên 1.000 cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản bị phá hủy; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nặng...Ước tính thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.

Trong khó khăn hoạn nạn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, đoàn viên, thanh niên, cộng đồng dân cư kịp thời giúp đỡ, sơ tán, cứu hộ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân; trong đó có 02 sỹ quan, chiến sĩ quân đội, công an đã dũng cảm hy sinh khi làm nhiệm vụ, lực lượng vũ trang cùng với cán bộ cơ sở đã bất chấp nguy hiểm bằng mình qua mưa giông, bão giạt, cứu giúp người dân, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ, cảm thông sâu sắc với gia đình người gặp nạn, động viên, biểu dương các cấp, các ngành, các lực lượng đã hết lòng, hết sức phòng chống, giảm thiểu thiệt hại của mưa bão, kịp thời chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương phù hợp với thực tiễn để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, nhằm sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống của nhân dân. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin chia buồn sâu sắc với các gia đình có thân nhân bị tử vong, bị thương; tri ân công sức của các lực lượng nhất là của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc đối với toàn thể Nhân dân ở vùng bị thiệt hại do mưa bão gây ra.



Mưa bão tràn qua, để lại hậu quả rất nặng nề, rất nhiều người cần được hỗ trợ giúp đỡ. Đảng và Nhà nước đã và sẽ dành nguồn lực để khôi phục cơ sở hạ tầng, hỗ trợ tái sản xuất, đảm bảo đời sống của nhân dân. Trong khi nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách", Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam... hãy dành sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Với tinh thần "Nhường cơm sẻ áo", người có của góp của, người có công góp công, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều (Mức phấn đấu chung là: cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mỗi người nên giúp một ngày lương trở lên; người lao động nên giúp một ngày thu nhập; đoàn viên, hội viên, thanh niên, hộ gia đình có mức sống từ trung bình trở lên tiết kiệm chi tiêu ủng hộ 50 nghìn đến 100 nghìn đồng). Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương (Theo hướng dẫn cụ thể của Ban Vận động Cứu trợ Trung ương). Mưa bão dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại cùng với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xin ghi nhận, tri ân tất cả những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, động viên, tiếp sức để đồng bào ta vượt qua cơn hoạn nạn. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch nguồn kinh phí ủng hộ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MTTQ VIỆT NAM  
CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Chiến



ỦY BAN TRUNG ƯƠNG  
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM  
**BAN CỨU TRỢ TRUNG ƯƠNG**



**THÔNG TIN TIẾP NHẬN**  
**ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIẾT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3 GÂY RA**

**I. TÀI KHOẢN VND TẠI KHO BẠC:**

Tên Tài khoản: Văn phòng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Số Tài khoản: 3713.0.1058784.00000, tại Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1058784

**II. TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG:**

<b>1. TÀI KHOẢN VND TẠI VIETINBANK</b>	
1.1. Tài khoản VND Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương Số tài khoản: CT1111 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội	
1.2. Tài khoản USD Tên tài khoản: Ban Vận động cứu trợ Trung ương Số tài khoản: 110630051111 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hà Nội	
<b>2. TÀI KHOẢN TẠI VIETCOMBANK</b>	
2.1. Tài khoản VND Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương Số Tài khoản: 0011.00.1932418 Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.	
2.2. Tài khoản USD Tên Tài khoản: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương Số Tài khoản: 001.1.37.193253.8 Tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam. SW Code: BFTVVNVX	

**III. TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BẰNG TIỀN MẶT:**

Phòng Kế hoạch-Tài chính (phòng 109, phòng 111) Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số 46 Tràng Thi – Hà Nội.

-----

66